

Điều 5. — Các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động và đồng chí Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 1979

T.M. Hội đồng Chính phủ

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 272-TTg ngày 6-8-1979 về việc kiểm điểm tình hình thực hiện quyết định số 159-TTg ngày 7-7-1973 về công tác quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hóa.

Trong những năm qua, thi hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 159-TTg ngày 7-7-1973 về công tác quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hóa trong thời gian tới và những văn bản khác liên quan đến chất lượng sản phẩm và hàng hóa (Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hóa, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa...), các ngành, các địa phương đã tổ chức phổ biến và thực hiện các quy định đó của Nhà nước trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh và đã thu được những kết quả bước đầu.

Các ngành, các cấp và cơ sở sản xuất đã nhận rõ hơn và quan tâm chỉ đạo công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh; chất lượng sản phẩm đã được khẳng định là trách nhiệm của người sản xuất, là yêu cầu cấp thiết gắn bó với năng suất và hiệu quả, được biến thành chỉ tiêu pháp lệnh trong kế hoạch Nhà nước. Chất lượng nhiều sản phẩm đã dần dần ổn định và tạo được những điều kiện để từng bước nâng cao hơn. Nhiều sản phẩm khác giữ được mức chất lượng tối thiểu trước sự biến động về thiết bị, vật tư..., các tổ chức quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng được củng cố tăng cường ở các cấp, một số cơ sở đã có những kinh nghiệm tốt về tổ chức phong trào quần chúng bảo đảm chất lượng...

Tuy nhiên những chuyển biến và kết quả đạt được còn hạn chế. Nhiều sản phẩm chưa có tiến bộ rõ rệt và chưa thật ổn định về chất lượng, thậm chí gần

Tình hình ấy một phần do những khó khăn khách quan về điều kiện vật chất và kỹ thuật,... nhưng nguyên nhân chính là do công tác quản lý chất lượng chưa được tăng cường đúng mức: nhiều cơ quan, cơ sở và cán bộ, công nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, thường vin cơ khó khăn để tùy tiện buông lỏng việc quản lý kỹ thuật, đặc biệt là không nghiêm túc thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình công nghệ và các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành. Nhiều cơ sở sản xuất có xu hướng chạy theo số lượng mà coi nhẹ quản lý chất lượng. Thực tế chỉ rõ rằng bên cạnh một số mặt hàng mà ta có khó khăn về điều kiện vật chất kỹ thuật, nhiều mặt hàng ta hoàn toàn có khả năng và điều kiện để đạt chất lượng theo tiêu chuẩn, nhưng cơ sở sản xuất chưa tích cực phấn đấu để đạt được. Những thiếu sót đó không phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là trong tình hình ta đang phải tăng nhanh hàng xuất khẩu để nhanh chóng mở rộng quan hệ hợp tác và trao đổi với các nước ngoài.

Để bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm, một trong những yêu cầu bức thiết hiện nay để nâng cao hiệu quả kinh tế, đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là yêu cầu xuất khẩu, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ và Tổng cục, các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phải có kế hoạch tổ chức và chỉ đạo các cơ quan quản lý, các xí nghiệp, cơ sở trong ngành, địa phương mình kiểm điểm tình hình thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 159-TTg ngày 7-7-1973 về công tác quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hóa, tìm nguyên nhân của những thiếu sót và đề ra biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Việc kiểm điểm sơ kết, tổng kết phải tiến hành một cách nghiêm túc từ cơ sở, xí nghiệp, v.v... lên các ngành, các địa phương và tiến tới hội nghị quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa toàn quốc.

2. Các ngành kinh tế - kỹ thuật phải có kế hoạch xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng sản phẩm hàng hóa ở các cấp, quy định rõ chức năng và mối quan hệ chặt chẽ giữa các bộ phận, các cơ quan có liên quan để bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đối với các xí nghiệp công nghiệp, phải gắn liền việc tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa với việc thực hiện Điều lệ quản lý xí nghiệp công nghiệp quốc doanh.

3. Các cơ quan chức năng quản lý tổng hợp của Nhà nước như Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Ủy ban Vật giá Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Vật tư, Bộ Lao động, Ngân hàng Nhà nước trung ương, v.v... khi kiểm điểm công tác quản lý phải xem xét trách nhiệm của mình đối với việc hướng dẫn thực hiện cũng như việc nghiên cứu bổ sung, sửa đổi v.v... các chính sách, chế độ quản lý có liên quan đến yêu cầu bảo đảm chất lượng sản phẩm hàng hóa; đồng thời giải quyết những yêu cầu của các ngành, địa phương và cơ sở, xí nghiệp trong quá trình thực hiện những biện pháp bảo đảm chất lượng sản phẩm hàng hóa.

4. Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết nội dung và tiến độ thực hiện chỉ thị này, đồng thời tổng hợp tình hình và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

5. Văn phòng Thủ tướng cùng với Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và các ngành, các địa phương xúc tiến việc chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc vào quý II năm 1980 để kiểm điểm tình hình thực hiện quyết định số 159-TTg về công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa và bàn biện pháp bảo đảm và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa trong thời gian tới.

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 1979

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 296-TTg ngày 25-8-1979 về công tác tiêu diệt bệnh toi gà Niu-cát-xơn.

Do đặc tính sinh trưởng nhanh, nuôi gà là một ngành chăn nuôi rất có lợi nhưng lâu nay bệnh toi gà Niu-cát-xơn phổ biến ở khắp nơi trong nước ta, hàng năm giết hại tới 30 - 40 triệu con gà, chiếm 40 - 50% đàn gà, là trở ngại chính cho việc phát triển chăn nuôi gà. Chống được bệnh toi gà thì nhân dân và các hợp tác xã có thể tăng nhanh đàn gà, góp phần quan trọng vào việc tăng nhanh nguồn thực phẩm.

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp đã nghiên cứu và đã hướng dẫn cho một số tỉnh sản xuất được loại vắc-xin phòng bệnh này và đã tổ chức nhỏ thuốc phòng bệnh cho đàn gà các tỉnh Hải Hưng, Hà Nam Ninh, Vĩnh Phú, Hà Sơn Bình... thu được kết quả tốt. Những nơi đã nhỏ thuốc phòng cho gà không xảy ra dịch toi gà Niu-cát-xơn; tại một số huyện đã tiêu diệt được bệnh toi gà trong phạm vi toàn huyện, nhân dân có điều kiện phát triển nhanh đàn gà, góp phần cải thiện đời sống, đồng thời số gà bán cho Nhà nước cũng tăng lên nhiều.

Để phát huy kết quả trên, Thủ tướng Chính phủ chủ trương mở rộng việc nhỏ thuốc phòng bệnh toi gà Niu-cát-xơn trong cả nước. Trước mắt tập trung làm ngay ở các vùng xung quanh các thành phố, khu công nghiệp, các tỉnh đồng bằng và trung du vào vụ thu năm nay, sau đó mở rộng ra các vùng khác.

Phải phấn đấu trong một thời gian ngắn, thanh toán về cơ bản và tiêu diệt bệnh toi gà Niu-cát-xơn trong cả nước.

Ủy ban nhân dân các cấp cần phối hợp với các đoàn thể quần chúng nhất là thanh niên và phụ nữ, tuyên truyền, giải thích cho cán bộ và nhân dân thấy rõ